
๑ 

(ส ำเนำ) 

รำยงำนกำรประชุมสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำกลำง 

สมัยสำมัญ  สมัยที่ ๒/ ๒๕๕๙        

วันอังคำรที่  ๓  เดือน  พฤษภำคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

ณ ห้องประชุมองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลนำกลำง (ชั้น ๓)  
 

 

ผู้มำประชุม 

๑. นายพรศักดิ์   ละโลงสูงเนนิ  ประธานสภา อบต.นากลาง 

 ๒. นายช่วง    บุตรดี   รองประธานสภา อบต.นากลาง 

 ๓. นางฐิติภัค    กะการดี  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมูท่ี่ ๑ 

 ๔. นางเฉลิมจิตต์   ฮันสูงเนิน  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมูท่ี่ ๑ 

 ๕. นายวชิระ    เขียววิจิตร  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมูท่ี่ ๒ 

๖. นายสุชาติ  จติตส์ว่าง  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมูท่ี่ ๒ 

 ๗. นายสุริยา    ด้วงสูงเนิน  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมูท่ี่ ๓  

 ๘. นายปิยวัฒน์   เสงี่ยมโคกกรวด  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมูท่ี่ ๓ 

 ๙. นายวิวัฒน์    ภูมสิูงเนิน  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมูท่ี่ ๔ 

 ๑๐. นายยันต์    วินจินัยภาค  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมูท่ี่ ๔ 

๑๑. นายกิตตชัิย สุวรรณ์   สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมูท่ี่ ๕ 

 ๑๒. นายถนอมศักดิ์   แดบสูงเนิน  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมูท่ี่ ๕ 

 ๑๓. นายสมศักดิ์   พันเสนา  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมูท่ี่ ๖ 

 ๑๔. นางบันหยัด   เถาะสูงเนิน  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมูท่ี่ ๗ 

 ๑๕. นายวิภู    บัลลังค์   สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมูท่ี่ ๗ 

 ๑๖. นายคล้าย   ต้วมสูงเนิน  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมูท่ี่ ๘ 

 ๑๗. นางสมควร   บังสูงเนนิ  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมูท่ี่ ๙ 

๑๘. นายสามิตร์   ศริิฤกษ์   เลขานุการสภา อบต.นากลาง 

 

ผู้ไม่มำประชุม 

๑. นายอดิศร    ฮะสูงเนนิ  สมาชิกสภา อบต.นากลาง หมูท่ี่ ๘ 

 
 

 



๒ 

ผู้เข้ำร่วมประชุม 

๑. นายถิ่น    เติบสูงเนิน  นายก อบต.นากลาง 

๒. นายระโหงษ์   โกะสูงเนิน  รองนายก อบต.นากลาง 

๓. นางดาราพร  เติบสูงเนิน  รองนายก อบต.นากลาง 

๔. นายสมภาร   โดดสูงเนิน  เลขานุการนายก อบต. 

๕. น.ส.เนตรนภา   โนนพลกรัง  นักวิชาการคลัง 

๖. น.ส.ทิพวรรณ   นมเฟือง  เจ้าพนักงานพัสดุ 

๗. น.ส.กนกวรรณ   วิวัฒนว์รรธนะ  ผูช่้วยเจ้าหน้าที่พัสดุ 

๘. นางออ้มจติร   ทิพย์เกาะ  เจ้าพนักงานธุรการ 

๙. นางผกาภรณ์   สังขส์ูงเนิน  ผูช่้วยนักพัฒนาชุมชน 

๑๐. น.ส.ฐิติรัตน ์  เทพสูงเนิน  นักพัฒนาชุมชน 

๑๑. นางจารุณี   เครือสูงเนิน  เจ้าพนักงานธุรการ 

๑๒. นายศุภชาติ   ธาตุบุรมย์  ผูช่้วยนักวิชาการศกึษา 

๑๓. นายอ านาจ   บริบูรณ์   นักวิชาการศกึษา 

๑๔. นางเสาวนีย์   ศรพีุทธรินทร์  หัวหนา้ส านักปลัด 

๑๕. พ.อ.ท.ธีรพงษ์   สังขส์ูงเนิน  เจ้าพนักงานป้องกันฯ 

๑๖. น.ส.สุจติรา   ลาภสูงเนิน  ผูช่้วยเจ้าหน้าที่การเงินฯ 

๑๗. น.ส.นิฤมล   ไชยเทพา     นักวิชาการสาธารณสุข 

๑๘. นายเด็ดดวง   วัฒนเนติกุล  นักวิเคราะห์นโยบายฯ 

๑๙. นางสุปราณี   เดสูงเนิน  ผูช่้วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 

๒๐. น.ส.อัญพัชญ์   พงศภ์มรวัฒน์  นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

๒๑. นายศราวุธ   อยู่ชุมพล  นายช่างโยธา 
 

เริ่มประชุมเวลำ  ๐๙.๓๐ น. 

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้ว  ประธานสภา อบต.นากลาง  จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยสวด

มนตแ์ละกล่าวเปิดการประชุมสภาฯ  ตามระเบียบวาระ ดังต่อไปนี ้
 

ระเบียบวำระที่  ๑   เรื่องท่ีประธำนจะแจ้งต่อที่ประชุม 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนนิ ๑.๑ เรื่อง ขอขอบคุณงานบุญวัดนากลาง ประจ าปี ๒๕๕๙ 

(ประธานสภา อบต.นากลาง)   ในการจัดงานแล้วเสร็จในวันที่  ๑๗  เมษายน  ๒๕๕๙  ที่ผ่าน

มา 

 ๑.๒ เรื่อง การแก้ไขปัญหาภัยแล้งเพื่อแก้ไขปัญหาความ

เดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ เขตต าบลนากลาง  และ



๓ 

มาตรการเร่งรัดติดตามการใช้เงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความ

เดือดร้อนและสนับสนุนการด าเนินการตามนโยบายรัฐบาล  

โดยต าบลนากลางส่วนใหญ่ประสบปัญหาภัยแล้งกันมาก

โดยเฉพาะการเกษตร  แต่ปัจจุบันนี้ราษฎรก าลังเดือดร้อน

เรื่องปัญหาการขาดแคลนน้ าอุปโภค-บริโภค  ในการใช้ภาค

ครัวเรือนและการท าระบบประปาหมูบ่้าน/ ชุมชน 

 ๑.๓ เรื่อง การส่วนราชการอื่นหรอืผูเ้ข้าร่วมประชุม 

 - ขอแจ้งว่าในกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมมีต าแหน่ง 

นักวิชาการสาธารณสุขขอโอน (ย้าย) มาสังกัด อบต.นากลาง 

๑ ราย  ขอให้แนะน าตัวต่อที่ประชุม 

นางสาวนิฤมล  ไชยเทพา - สวัสดีคะ  ท่านประธานฯ และผูเ้ข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉัน 

(นักวิชาการสาธารณสุข)  นางสาวนิฤมล  ไชยเทพา  ย้ายมาจากโรงพยาบาลจาก กทม. 

ในต าแหน่งพยาบาลวิชาชีพ  มาด ารงต าแหน่ง นักวิชาการ

สาธารณสุข ช านาญการ สังกัด อบต.นากลาง  ตั้งแต่วันที่ ๑  

พฤษภาคม  ๒๕๕๙  เป็นคนภูมิล าเนากุดจิก  อ าเภอสูงเนิน  

เหตุผลคืออยากกลับบ้านฯ ขอฝากตัวด้วยคะ 

ที่ประชุมสภาฯ - รับทราบ 
 

ระเบียบวำระที่  ๒ เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุม 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนนิ ๒.๑ ในคราวประชุมครั้งที่แล้วเป็นการประชุมสมัยสามัญ สมัย 

(ประธานสภา อบต.นากลาง) ที่  ๑/ ๒๕๕๙  ครั้งที่  ๒  เมื่อวันจันทร์ที่  ๒๙ กุมภาพันธ์ 

๒๕๕๙ (รายละเอียดปรากฏตามส าเนารายงานการประชุมฯ) 

ที่ได้แนบส่งใหส้มาชิกสภาฯ ทุกท่านได้ตรวจสอบแล้ว           

  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอแก้ไขหรอืไม่ ถ้าไม่มีขอมติฯ   

มตสิภาฯ  - รับรองมตเิป็นเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวำระที่ ๓   เรื่องกระทู้ถำม 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนนิ - เนื่องจากมีท่านสมาชิก อบต.นากลาง ขอทราบข้อมูลการ 

(ประธานสภา อบต.นากลาง) ด าเนินการของฝ่ายบริหาร  โดยยื่นกระทู้ถามฝ่ายบริหารมายัง

ประธานสภาฯ เกินกว่า  ๕  วัน ก่อนประชุมฯ  ในการนี้

ประธานสภาฯ จึงอนุญาตให้บรรจุในระเบียบวาระการประชุม  

เชญิเจา้ของกระทู้ตามล าดับดังนี้ 



๔ 

นายคล้าย  ต้วมสูงเนิน - กระทู้ถามทั่วไป  เรื่องการประกาศใช้ขอ้บัญญัติเรื่องขยะมูล 

(สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี่ ๘) ฝอยฯ ได้ด าเนินการไปถึงไหนอย่างไร 

(เจ้าของกระทู้ถาม) 

นายถิ่น  เติบสูงเนิน - มอบให้นักวิเคราะหน์โยบายฯ  ตอบแทน นายก อบต. 

(นายก อบต.นากลาง) 

นายเด็ดดวง  วัฒนเนติกุล - ขณะนีอ้ยู่ในระหวา่งส่งไปประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(นักวิเคราะหน์โยบายและแผน)   และมีการแก้ไขถ้อยค าบางส่วน ฯ 

นายยันต์  วินจินัยภาค - กระทู้ถามทั่วไป เรื่อง การตดิตามกรณีการก่อสร้างถนน 

(สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี่ ๔)  คสล. งบใช้จ่ายเงินสะสมงบ ๔.๒๘ ล้าน  บ้านนากลางได้

ด าเนนิการอย่างไรบ้าง 

นายถิ่น  เติบสูงเนิน - กระผมขอให้เจา้พนักงานพัสดุ ตอบแทน 

(นายก อบต.นากลาง) 

นางสาวทิพวรรณ  นมเฟือง - โครงการอยู่ระหว่างด าเนินการโดยสัญญาสิน้สุดวันที่  ๘  

(เจ้าพนักงานพัสดุ)  มกราคม  ๒๕๕๙  และเริ่มปรับตั้งแต่วันที่   ๙  มกราคม  

๒๕๕๙  ขณะนี้เป็นเวลา  ๑๑๕  วัน  โดยคู่สัญญากับ อบต.นา

กลาง หรือผู้ประมูลโครงการได้คือ หจก.พอดีก่อสร้าง  และ

ทาง อบต.นากลาง ด าเนินการตามระเบียบทางราชการมิให้

เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 

นายถนอมศักดิ์  แดบสูงเนิน - กระทู้ถามทั่วไป เรื่อง การด าเนินการตามข้อบัญญัติ 

(สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี่ ๕) งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 

(เจ้าของกระทู้) 

นายถิ่น  เติบสูงเนิน - อยู่ในระหวา่งด าเนินการ เชน่ การออกแบบและค านวณตาม 

(นายก อบต.นากลาง) แบบก่อสร้างฯ 

ที่ประชุมสภา ฯ  - รับทราบ 
 

ระเบียบวำระที่ ๔   เรื่องท่ีคณะกรรมกำรที่สภำท้องถ่ินตั้งข้ึนพิจำรณำเสร็จ 

       แล้ว  

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนนิ ๔.๑ เรื่อง การตรวจสอบแนวเขตปกครอง (คณะกรรมการที่ 

(ประธานสภา อบต.นากลาง) สภาฯ ตั้ งขึ้น ได้ประชุมกัน ไปแล้ วและเห็นว่ าควรเสนอ

ตรวจสอบต่อส านักงานที่ดินต่อไป  กล่าวโดยสรุปยังไม่ได้แนว

เขตที่ชัดเจนระหว่างต าบลต่าง ๆ ได้ 

ที่ประชุมสภา ฯ  - รับทราบ 

 

 



๕ 

ระเบียบวำระที่ ๕   เรื่องท่ีเสนอใหม่ (พิจำรณำด ำเนินกำร) 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนนิ ๕.๑ ญัตติเรื่อง การโอนงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

(ประธานสภา อบต.นากลาง) งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

นายถิ่น  เติบสูงเนิน - การขออนุมัตงิบประมาณบางรายการตอ่สภาฯ  เนื่องจากมี 

(นายก อบต.นากลาง) รายละเอียดบางรายการเปลี่ยนแปลงไป  ขอให้เจ้าหน้าที่ของ

แตล่ะสว่น/ กอง ชีแ้จง 

นายสามติร ์ ศริิฤกษ์ - มอบใหเ้จ้าหนา้ที่ของแตล่ะกองช้ีแจงตอ่สภาฯ 

(ปลัด อบต.นากลาง) 

นายเด็ดดวง  วัฒนเนติกุล - ส านักปลัด  มรีายการขอโอนดังนี้ 

(นักวิเคราะหน์โยบายและแผน) ๑. เดิม ต้ังงบ ค่าเครื่องคอมพวิเตอร์  ตั้งไว้  ๓๐,๐๐๐.-บาท 

  - ขอโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่ ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์

ส าหรับส านักงาน  ตัง้ไว้  ๑๖,๐๐๐.-บาท 

  ๒ . เดิ ม  ตั้ งงบ  ค่ า เค รื่ อ งคอมพิ ว เตอร์ โน๊ ตบุ้ ค   ตั้ ง ไว้  

๒๑,๐๐๐.-บาท 

  - ขอโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่ ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์

โน๊ตบุ้ค ส าหรับส านักงาน  ตัง้ไว้  ๑๖,๐๐๐.-บาท 

  ๓. โอนตั้งจ่ายขึ้นใหม่  ค่าเครื่องพิมพ์เอกสารชนิดเลเซอร์    

ตั้งไว้  ๗,๙๐๐.-บาท 

  ๔. โอนตั้งจ่ายขึ้นใหม่  ค่าเครื่องพิมพ์เอกสารแบบฉีดหมึก   

ตั้งไว้  ๗,๙๐๐.-บาท 

มตสิภา ฯ  - อนุมัตมิตเิป็นเอกฉันท์ 

นายสามติร ์ ศริิฤกษ์ - กองสาธารณสุข 

(ปลัด อบต.นากลาง) ๑. เดิม ต้ังงบ ค่าเครื่องคอมพวิเตอร์  ตั้งไว้  ๓๐,๐๐๐.-บาท 

  - ขอโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่ ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์

ส าหรับส านักงาน  ตัง้ไว้  ๑๖,๐๐๐.-บาท 

  ๒. เดิม ต้ังงบ ค่าเครื่องคอมพวิเตอร์  ตั้งไว้  ๒๑,๐๐๐.-บาท 

  - ขอโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่  ค่าเครื่องคอมพิวเตอร์

โน๊ตบุ้คส าหรับส านักงาน  ตัง้ไว้  ๑๖,๐๐๐.-บาท 

  ๓. เดิมตัง้งบ ค่าเครื่องส ารองไฟฟ้า  ตัง้ไว้ ๖,๑๐๐.-บาท 

  - ขอโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงใหม่ ค่าเครื่องส ารองไฟฟ้า  

ตั้งไว้  ๕,๘๐๐.-บาท 

มตสิภา ฯ  - มตอินุมัตเิป็นเอกฉันท์ 

 

 



๖ 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนนิ ๕.๒ ญัตติเรื่อง การพิจารณาทบทวนมติสภาฯ  ในวันที่  ๒๙  

(ประธานสภา อบต.นากลาง)  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๙ 

นายถิ่น  เติบสูงเนิน - กระผมเห็นว่า ควรพิจารณาทบทวนเพียงบางรายการเท่านั้น 

(นายก อบต.นากลาง) 

นายสามติร ์ ศริิฤกษ์ - การใชจ้า่ยงบประมาณโดยการอนุมัตขิองสภา อบต.  

(ปลัด อบต.นากลาง)       นากลาง  จากการตรวจสอบเห็นว่าไม่เป็นไปตามแนวทางการ

ซักซ้อมของหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทย  จึงควร

ด าเนินการทบทวนเพราะอาจจะเป็นการท าให้ราชการเสียหาย

และไม่ เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย  จึงสมควรทบทวน

เฉพาะที่เป็นการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน

กรณีจ าเป็นที่ไม่สามารถตตั้งงบประมาณได้และไม่สามารถ

โอนให้เพียงพอในการถือจ่ายได้  จึงจะอนุมัติใช้จ่ายเงินสะสม

ได้  หากอนุมัติไม่เป็นไปตามระเบียบทางราชการและหนังสือ

สั่งการของกระทรวงมหาดไทยก็อาจถือได้ว่ามติสภาถือเป็น

ค าสั่งทางปกครองที่อาจขัดแย้งต่อระเบียบกฎหมายและ

หนังสือสั่งการ  ในการนี้สภา ฯ สมควรด าเนินการระเบียบทาง

ราชการเพื่อเป็นการยับยั้งมใิห้ราชการเสียหาย 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนนิ - โครงการที่มรีาษฎรรอ้งเรียนรอ้งทุกข์ระหว่างเดือนมีนาคม 

(ประธานสภา อบต.นากลาง)   เพื่อเสนอต่อสภา ฯ ในการอนุมัต ิดังนี้ 

  ๑. โครงการก่อสร้างดาดคอนกรีตลาดคันคลองห้วยมะค่า  

หมูท่ี่ ๓  งบที่อนุมัติ  ๑๘๐,๐๐๐.-บาท 

  ๒. โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ ๔ เชื่อมหมู่ที่ ๖  จ านวน 

๒ ช่วง  งบประมาณ ๑,๒๓๖,๐๐๐.-บาท 

  ๓. โครงการขุดลอกคลองกุดเอียน  หมู่ที่ ๙  (โครงการแก้ไข

ปัญหาภัยแล้ง)  งบประมาณ  ๓๓๒,๙๐๐.-บาท 

มตสิภา ฯ  - อนุมัตมิตเิป็นเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวำระที่ ๖   เรื่องอื่นๆ 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนนิ ๖.๑ เรื่องการด าเนินเกี่ยวกับการจัดซือ้ที่ดนิเพื่อรองรับการ 

(ประธานสภา อบต.นากลาง) ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหนองบอน               

  (ตั้งงบไว้ในกองศึกษาฯ  งบประมาณ  ๘๐๐,๐๐๐.-บาท) 

นายอ านาจ  บริบูรณ์ - เพื่อความโปร่งใส ตรวจสอบได้ควรแต่งตั้งคณะกรรมการ 

(นักวิชาการศกึษา) ตรวจสอบและสืบราคาจะเป็นการก าหนดจัดซื้อที่ดินที่ป้องกัน

การทุจริตได้ดี 



๗ 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนนิ - เชญิเสนอรายชื่อตามที่ได้หารอืต่อสภาฯ จ านวน ๖ ท่าน  ซึ่ง 

(ประธานสภา อบต.นากลาง) เป็นคณะกรรมการวิสามัญ ฯ 

นายคล้าย  ต้วมสูงเนิน - เสนอ  นายยันต์  วินิจนัยภาค  เป็นกรรมการ 

(สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี่ ๘)  นายวชิระ  เขียววิจิตร    รับรอง 

   นางฐิตภิัค  กะการดี  รับรอง 

นางสมควร  บังสูงเนิน - เสนอ  นายวชิระ  เขียววิจติร เป็นกรรมการ 

(สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี่ ๙)  นางเฉลิมจติต์  ฮันสูงเนิน รับรอง 

   นางบันหยัด  เถาะสูงเนิน รับรอง 

นางเฉลิมจติต ์ ฮันสูงเนิน - เสนอ  นายวิภู  บังลังค์ เป็นกรรมการ 

(สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี่ ๑)  นางสมควร  บังสูงเนิน  รับรอง 

   นายถนอมศักดิ์  แดบสูงเนิน รับรอง 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนนิ - โดยสภา อบต.นากลาง อนุมัตติั้งกรรมการวิสามัญอีก  ๓  

(ประธานสภา อบต.นากลาง)  ราย คือ 

  ๑. นายมงคล  หกกระโทก  รองปลัดฯ 

  ๒. นางสาวณัฐยา  ข่ายกระโทก  ผอ.กองคลัง 

  ๓. นางสาวอุสา  วนิิจนัยภาค  ผูใ้หญ่บ้าน หมู ่๔ 

  โดยให้ผู้ถูกเสนอรายชื่อและได้รับแต่งตั้งมีหน้าที่ไปด าเนินการ

สืบราคาซื้อขายที่ดินบริเวณที่เหมาะสมในการที่จะใช้ก่อสร้าง

ศูนย์เด็กเล็กหนองบอน  โดยมีราคากลางตั้งไว้  ๘๐๐,๐๐๐.-

บาท  และเมื่อแล้วเสร็จให้รายงานต่อสภาและฝ่ายบริหาร

ทราบภายในวันที่  ๓๑  พฤษภาคม  ๒๕๕๙  ให้จงได้ 

นายยันต์  วินจินัยภาค - ในส่วนของที่ดินก็พอจะมอียู่หากตรวจสอบแล้วจะได้แจ้ง 

(สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี่ ๔) สภา ฯ ทราบอีกต่อไป 

ที่ประชุมสภา ฯ  - รับทราบ 

นายวชิระ  เขียววิจิตร - ขอสอบถามกรณีภัยแล้ง ทางนายก ฯ ฝา่ยบริหาร 

(สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี่ ๒) ด าเนนิการอย่างไรถึงไหนแล้ว  ได้ด าเนินการส ารวจหรือยัง 

นายถิ่น  เติบสูงเนิน - ขณะนีด้ าเนินการเร่งส ารวจและประเมินสถานการณ์อยู่คาด 

(นายก อบต.นากลาง) ว่าน่าจะด าเนินการโดยเร็วๆ นี้  เพราะจะต้องส ารวจบ่อน้ า

บริเวณที่มีน้ าบาดาล กรณีเจาะน้ าบาดาลช่วงนี้เร่งด าเนินการ

อยู่ 

นายศราวุธ  อยู่ชุมพล - กรณีภัยแล้งใช้แบบของกรมทรัพย์ฯ 

(นายชา่งโยธา) 

นายยันต์  วินิจนัยภาค - กรณี หมู่ที่ ๔  ไม่มบี่อน้ าหรอืแหลง่น้ าดิบ  แต่ปัจจุบัน 

(สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี่ ๔) ปริมาณน้ ายังพอใช้อยู ่



๘ 

นายวิภู  บังลังค์  - ขอสอบถามกรณีปัญหาการแจกจ่ายน้ าราย นางแป้น  จะ 

(สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี่ ๗) ท าอย่างไรและ อบต. มีแนวโน้มจะขอขยายเขตประปาได้

หรอืไม่  เพราะนางแป้นอยู่บ้านล าพังหลังเดียว 

พ.อ.ท.ธีรพงษ์  สังข์สูงเนิน - ขณะนีท้ราบว่าญาตขิองนางแป้น  ก าลังเจาะบ่อบาดาลและ 

(เจ้าพนักงานป้องกันฯ) กรณีนางแป้น  ขาดแคลนน้ า  กระผมเมื่อวานก็น ารถบรรทุก

น้ าของ อบต. ไปส่งอยู่ 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนนิ - กรณี หมู่ที ่๙  รอสูบน้ าจากล าตะคองมาสระน้ า หมูท่ี่ ๑,  

(ประธานสภา อบต.นากลาง) ๕, ๘, ๙  ซึ่งเป็นสระน้ าที่ใช้น้ าดิบผลิตประปาหมู่บ้านอยู่  

ขณะนีน้้ าลดลงไปมากเนื่องจากอากาศร้อนจัด 

พ.อ.ท.ธีรพงษ์  สังข์สูงเนิน - กรณีวาตภัย (ลมพัด) บ้านนายบุญ  เสียหายก าลังศกึษาว่า 

(เจ้าพนักงานป้องกันฯ) จะช่วยอย่างไร 

นางสาวเนตรนภา  โนนพลกรัง - แจ้งสถานะการเงนิ-การคลัง อบต.นากลาง 

(นักวิชาการคลัง) สรุปรายได้ อบต.นากลาง ณ วันที่ ๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๙ 

ดังนี้ 

   ๑. รายได้จัดเก็บเอง  ๑๖,๕๘๒,๘๔๔.๓๖.-บาท 

   ๒. รัฐบาลจัดสรร   ๘,๔๙๔,๙๑๐.๙๕.-บาท 

   ๓. เงินอดุหนุน    ๕,๒๘๓,๓๓๓.๐๐.-บาท 

   รวมเป็นเงินทั้งสิน้ ๓๐,๓๖๑,๐๘๘.๓๑.-บาท 

ที่ประชุมสภา ฯ  - รับทราบ 

นายปิยวัฒน์  เสงี่ยมโคกกรวด - กรณี อบต. และโครงการความเป็นอยู่ อาจจะซ้ าซ้อนกันได้ 

(สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี่ ๓) ขอใหต้รวจสอบและตกลงเรื่องพืน้ที่ให้เรียบร้อย เช่น โครงการ

ขุดคลอกล าห้วย หมูท่ี่ ๓  เป็นต้น 

นายอ านาจ  บริบูรณ์ - แจ้งกรณีการสมัครทีมแขง่ขันกีฬา ขอขยายไปถึงวันที่  ๑๐  

(นักวิชาการศกึษา)  พฤษภาคม  ๒๕๕๙ 

นางสาวฐิติรัตน์  เทพสูงเนิน - กรณีบ้านคนจน  ขณะนีส้ านักงานปลัดก าลังด าเนินการ  จึง 

(นักพัฒนาชุมชน) ขอแจ้งท่านผู้น าด้วยเพราะเป็นการพิจารณาบ้านที่ตกเกณฑ ์

จปฐ. และจะขอแรงชุมชนด้วย 

นายสามติร ์ ศริิฤกษ์ - กรณีภัยแล้งควรชว่ยเหลอืประชาชนโดยเร่งดว่น 

(ปลัด อบต.นากลาง) - กรณีสาธารณภัยหรือมีเหตุวาตภัยควรช่วยเหลือตาม

หลักเกณฑ์และควรใช้งบกลางประเภทเงินส ารองจ่าย 

  - กรณีขยะปัจจุบันมีการขยายตัวของชุมชน หมู่บ้าน เพิ่มมาก

ขึ้นจึงมีประชาชนและร้านค้า ห้างธุรกิจต่าง ๆ มาขอถังขยะ

จ านวนมาก  จึงควรจัดหาให้เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน

และบริการชุมชนและหมูบ่้านต่อไป 



๙ 

  - กรณีการใช้เงินสะสมควรใช้อย่างประหยัด ระมัดระวัง

รอบคอบ และเน้นเพื่ อแก้ ไขปัญหาความเดือดร้อนของ

ประชาชนเป็นหลัก  โดยควรด าเนินการตามระเบียบกฎหมาย

และหนังสือสั่งการของกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักการ

เงื่อนไขการใช้เงินสะสมอย่างเคร่งครัด  โดยโครงสร้างพื้นฐาน

ควรตั้งไว้ในข้อบัญญัติประจ าปี  หากไม่เพียงพอควรโอนงบ

เสียก่อน  หากไม่เพียงพอก็อาจจะใช้เงินสะสมได้เป็นขั้นตอน

สุดท้ายการท างานถือว่าควรพิจารณาในประเด็นสุดท้ายใน

เรื่องการใช้เงินสะสมและควรค านึงของสถานะการเงินและ

เสถียรภาพการเงินการคลังในระยะยาว 

ที่ประชุมสภา ฯ  - รับทราบ 

นางเฉลิมจติต์  ฮันสูงเนิน - ขอเสนอพิจารณาทบทวนมติสภา ฯ  ในการเชา่ครุภัณฑ์ 

(สมาชิกสภา อบต. หมูท่ี่ ๑)  อบต.นากลาง 

ข้อสรุปมติสภา ฯ - กรณีเช่าเต็นท์  หากเป็น บริษัท ห้างร้าน  หลังละ ๓๐๐.-

บาท 

  - หากเป็นประชาชน  หลังละ  ๑๐๐.-บาท  และหากเป็นงาน

ส่วน กรมสาธารณะไม่เก็บค่าเชา่ใด ๆ 

ที่ประชุมสภา ฯ  - รับทราบ 

นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนนิ - มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่นใดอีกหรอืไม่  ถ้าไม่มขีณะนีห้มด 

(ประธานสภา อบต.นากลาง) ระเบียบวาระการประชุม  กระผมขอพักประชุมฯ และจะ

ประชุมอีกครั้งในวันที่  ๑๒  พฤษภาคม  ๒๕๕๙  อีกครั้งหนึ่ง  

ขอพักประชุม ฯ 
 

  เลิกประชุม  เวลา  ๑๓.๐๕ น. 

 
 

 

(ลงช่ือ)     สามิตร์  ศิรฤิกษ์     ผูจ้ดบันทึกรายงานการประชุม 

  (นายสามิตร์   ศริิฤกษ์) 

  เลขานุการสภา อบต.นากลาง 

  ๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๙ 

 

 

 

 



๑๐ 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง  ได้ตรวจรายงานการ

ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/ ๒๕๕๙  วันที่ ๓ พฤษภาคม       

2๕๕๙  เรียบร้อยแล้วเห็นว่าถูกต้อง เมื่อวันที.่......เดือน............................พ.ศ. 255๙  เวลา..........น. 
 

 

 

 

           (ลงช่ือ)    ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                         (นายคล้าย  ตว้มสูงเนิน) 

 

 
 

(ลงช่ือ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                         (นายสมศักดิ์  พันเสนา) 

 

 
 

(ลงช่ือ)    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

                                         (นายสุชาติ  จิตตส์ว่าง) 

 

 

สภาองค์การบริหารส่วนต าบลนากลางได้มีมติรับรองแล้วในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล

นากลาง  สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/ ๒๕๕๙  วันที่ ๓ พฤษภาคม  2๕๕๙  แล้ว ในคราวประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง  สมัยสามัย  สมัยที่ ๒/ ๒๕๕๙  ครั้งที่ ๒  เมื่อวันที่  ๑๒  เดือน  

พฤษภาคม  พ.ศ. 255๙  เวลา  ๐๙.๓๐  น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนากลาง 

(ช้ัน ๓) 

 

 

(ลงช่ือ)    ประธานสภา อบต.นากลาง 

                  (นายพรศักดิ์  ละโลงสูงเนนิ) 

     

 

 

 

 

 


